

## **BÁO CÁO**

### **Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Theo đề nghị của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tại Báo cáo số 140/BC-MTTQ-BTT ngày 07/12/2020 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; UBND huyện báo cáo như sau:

#### **1. Cử tri thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu: Đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí di dời vào nơi ở mới tại Khu TĐC Làng Trui**

Trả lời: Nguồn kinh phí sự nghiệp đã được phân bổ nhưng trước thời điểm triển khai dự án tái định cư Làng Trui nên tại thời điểm năm 2015, 2016 chưa xác định được hỗ trợ; đồng thời, theo Luật Ngân sách phải thực hiện nộp trả ngân sách tỉnh (*kinh phí hỗ trợ bố trí năm 2015, năm 2016 nộp trả vốn sự nghiệp; năm 2017 mới khởi công xây dựng khu tái định cư*). Đây là thực trạng chung về thực hiện hỗ trợ tái định cư tập trung trên địa bàn tỉnh; trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh đề nghị Trung ương bố trí lại vốn sự nghiệp để phân bổ kinh phí hỗ trợ di dời theo quy định.

#### **2. Cử tri xã Ba Vì đề nghị nhà nước quan tâm xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng (*các thôn Nước Ui, Gò Năng và Gò Vành*) đã xuống cấp không đảm bảo việc hội họp, sinh hoạt cho nhân dân**

Trả lời: Các nhà sinh hoạt cộng đồng thôn: Nước Ui, Gò Năng, Gò Vành được xây dựng đã lâu, đến nay đã xuống cấp, cần được đầu tư xây dựng mới; trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2012-2025 của xã Ba Vì đã đề xuất đầu tư các công trình này và được UBND huyện tổng hợp, đề xuất đầu tư năm 2021 từ các Chương trình MTQG. Hiện nay, chờ Trung ương phân bổ nguồn lực cho tỉnh để phân bổ đầu tư theo quy định.

#### **3. Cử tri xã Ba Liên kiến nghị: Khi thi công tuyến Quốc lộ 24 thuộc địa phận xã, do đơn vị Ban Quản lý 85 thi công nâng cấp (*năm 2016*) nhưng đến nay vẫn chưa chi trả tiền bồi thường cho 37 hộ dân. Đề nghị UBND huyện, cơ quan chức năng giải quyết.**

Trả lời: Trong tháng 6/2019, Ban Quản lý dự án 85 đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng ở các xã Ba Liên, Ba Cung và thị trấn Ba Tơ. Một số hộ dân còn lại ở xã Ba Liên, do chưa thống nhất giá hỗ trợ từ đơn vị Bảo hiểm nên các hộ dân không chịu nhận tiền hỗ trợ. Hiện tại Ban Quản lý dự án 85 đang phối hợp với các đơn vị có liên quan đến tận nhà từng hộ để vận động và giải quyết chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân.

#### **4. Cử tri xã Ba Vì kiến nghị: Năm 2014, Dự án đường dây điện 220 kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi triển khai thi công, nhưng còn 05 hộ dân của 02 thôn Nước Ui và Gò Năng chưa được chi trả tiền bồi thường, cụ thể**

**hộ (Phạm Văn Sát; Phạm Thị Chép; Phạm Thị Xê; Phạm Văn Dơ và Phạm Văn Phô); đề nghị UBND huyện Chỉ đạo giải quyết**

Trả lời: Về nội dung này, UBND huyện đã có Công văn số 1115/UBND ngày 06/8/2020 về việc giải quyết các vướng mắc để hoàn thiện phương án bồi thường dự án Đường dây 220 Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi và yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung kiểm tra, rà soát diện tích đất của các hộ dân phản ánh để triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Theo Kế hoạch tại Công văn số 459/UBND ngày 08/4/2021 của UBND huyện về việc phối hợp rà soát đất dưới hành lang đường dây 220 kV Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi thì đã tiến hành kiểm tra tại xã Ba Vì từ ngày 7-14/4/2021; sau khi có kết quả kiểm tra Hội đồng bồi thường Đường dây 220 Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi sẽ lập phương án bồi thường theo quy định. Hiện nay, đơn vị tư vấn đã làm việc với các hộ dân để kiểm tra thực địa và sẽ thực hiện lập phương án sau khi có kết quả kiểm tra.

**5. Bà Phạm Thị Trôi, thôn Krây, xã Ba Tiêu kiến nghị: Ngày 20/12/2013, đã nộp 10.560.000 đồng (mười triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) vào chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị quan tâm giải quyết.**

Trả lời: Theo quy định của Pháp luật thì người sử dụng đất, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành (theo thông báo của cơ quan thuế), nộp tại ngân hàng (Ngân hàng nông nghiệp huyện Ba Tơ); sau khi nộp tiền được nhân biên lai và đem nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – chi nhánh Ba Tơ để được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bản gốc và ký nhận vào sổ theo dõi của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Như vậy, theo phản ánh của bà Phạm Thị Trôi thì bà có thực hiện theo đúng các bước như trên chưa? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ thì trực tiếp đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh Ba Tơ để được kiểm tra, hướng dẫn thủ tục.

**6. Cử tri xã Ba Ngạc đề nghị UBND huyện kiến nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi sớm chi trả đền bù cho 3 hộ dân khi thi công đường dây Sơn Hà – Ba Tơ, cụ thể: (Phạm Văn Lâm, bị thiệt hại 25 cây keo; Phạm Văn Thủy, bị thiệt hại 30 cây keo; Phạm Văn Viêu, bị thiệt hại 100 cây keo)**

Trả lời: Công trình đường dây Sơn Hà – Ba Tơ do Công ty Điện lực Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; Công ty cơ khí An Ngãi triển khai thi công; UBND huyện đã đề nghị Công ty điện lực Quảng Ngãi xem xét nội dung nêu trên. Hiện nay, đơn vị đã hoàn thành phương án bồi thường cho các hộ dân nêu trên và dự kiến sẽ chi trả tiền đầu tháng 6 năm 2021.

**7. Cử tri thị trấn Ba Tơ kiến nghị Nhà nước quan tâm nâng cấp tuyến trụ điện tại nhà bà Trần Thị Mai Lan (tổ tự quản số 2, TDP Đá Bàn). Vì đường dây không đảm bảo kỹ thuật xà sát nhà dân, nguy hiểm đến tính mạng con người**

Trả lời: Về nội dung kiến nghị nâng cấp tuyến trụ điện tại nhà bà Trần Thị Mai Lan (*tổ tự quản số 2, TDP Đá Bàn*) UBND huyện đã đề nghị Điện lực Ba Tơ triển khai nâng dây lên cao đảm bảo khoảng cách an toàn về điện. Hiện nay Điện lực Ba Tơ đã triển khai hoàn thành.

**8. Bà Phạm Thị Hương cử tri xã Ba Vinh kiến nghị: Tuyến đường từ thôn Phân Vinh đến khu di tích hang Vọt Rệp, trong thiết kế không ảnh hưởng diện tích đất trồng keo, nhưng khi thi công thì vướng khoảng 15m<sup>2</sup> diện tích đất**

Trả lời: Ngày 11/12/2020, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với đơn vị thi công tổ chức kiểm tra thực tế, qua kiểm tra đơn vị thi công đã hỗ trợ kinh phí đền bù phần diện tích bị ảnh hưởng của bà Phạm Thị Hương, theo đó hộ gia đình đã thống nhất và không có kiến nghị gì thêm.

**9. Cử tri xã Ba Xa kiến nghị nhà nước quan tâm sớm di dời 137 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở cao thuộc các thôn: Nước Lãng 11 hộ, Nước Chạch 108 hộ, Gò Hre 18 hộ**

Trả lời: Trong năm 2020, trên cơ sở báo cáo của UBND xã Ba Xa và Ba Trang về các điểm có nguy cơ sạt lở do thiên tai gây ra, UBND huyện lập Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 10/11/2020 đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư khắc phục tại 02 khu tái định cư trên địa bàn xã như sau:

- Đầu tư xây dựng 01 khu tái định cư để di dời các hộ dân ở Tổ 1 thôn Nước Lãng, xã Ba Xa với 11 hộ/40 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao: 10.000 triệu đồng (*Mười tỷ đồng*).

- Đầu tư xây dựng 01 khu tái định cư để di dời các hộ dân ở Tổ 1 thôn Nước Chạch, xã Ba Xa với 108 hộ/426 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao: 40.000 triệu đồng (*Bốn mươi tỷ đồng*).

Do đó, trong thời gian tới sau khi được các cơ quan cấp trên bố trí kinh phí, UBND huyện sẽ thực hiện việc xây dựng các khu tái định cư tại các vị trí nêu trên.

**10. Cử tri xã Ba Trang đề nghị nhà nước quan tâm sớm di dời 20 hộ dân tại tổ Đồng Lớn, thôn Nước Đang về tại tổ Đèo Ải thôn Nước Đang. Vì vùng này có nguy cơ sạt lở cao**

Trả lời: Cũng như trên địa bàn xã Ba Xa, trên cơ sở báo cáo của UBND xã Ba Trang về các điểm có nguy cơ sạt lở do thiên tai gây ra, UBND huyện đã lập chung một Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 10/11/2020 đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư khắc phục tại 02 khu tái định cư trên địa bàn xã như sau:

- Đầu tư xây dựng 01 khu tái định cư để di dời các hộ dân ở xóm Sa Lung, thôn Cây Muối có điểm nứt núi với 12 hộ/45 khẩu (*UBND huyện đã có văn bản đề xuất từ năm 2017*). Nhu cầu kinh phí: 15.000 triệu đồng (*Mười lăm tỷ đồng*).

- Đầu tư xây dựng 01 khu tái định cư để di dời các hộ dân ở tổ Đồng Lớn, thôn Cây Muối có điểm sạt lở núi với 20 hộ/69 khẩu. Dự kiến di dời sang xóm

Đèo Ải, thôn Nước Đang; cần đầu tư sửa chữa đường đi, cầu qua suối và sang lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng thiết yếu khu tái định cư. Nhu cầu kinh phí: 20.000 triệu đồng (*Hai mươi tỷ đồng*).

Do đó, trong thời gian tới sau khi được các cơ quan cấp trên bố trí kinh phí, UBND huyện sẽ thực hiện việc xây dựng các khu tái định cư tại các vị trí nêu trên.

**11. Cử tri các xã kiến nghị Nhà nước sớm chi trả chế độ chính sách Thanh niên xung phong theo Quyết định 40 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ đã gửi từ năm 2012 đến nay nhưng chưa được giải quyết**

Trả lời:

**1. Đối với những đối tượng đã được giải quyết chế độ**

Trong năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã gửi 820 phiếu chi trả trợ cấp thanh niên xung phong (TNXP). Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát, niêm yết và chi trả trợ cấp của đối tượng TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, theo đó số đối tượng được hưởng tại các Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 14/7/2017, số 1310/QĐ-UBND ngày 14/7/2017, số 1311/QĐ-UBND ngày 14/7/2017, số 1916/QĐ-UBND ngày 18/10/2017, số 1917/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 và số 1917/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Thanh niên xung phong đã từ trần theo Quyết định 40.

Tuy nhiên, trong quá trình chi trả phát hiện ra 275 đối tượng có thông tin không trùng khớp so với Quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Cụ thể:

- Trợ cấp hàng tháng: 04 người;
- Trợ cấp một lần cho thanh niên xung phong còn sống: 230 người;
- Trợ cấp một lần cho thân nhân của thanh niên xung phong từ trần là 41 người.

Để làm rõ những vướng mắc trong quá trình sai lệch thông tin trong việc chi trả hồ sơ TNXP. UBND huyện đã tổng hợp giải trình từng trường hợp cụ thể và đã gửi về Sở Nội vụ để được hướng dẫn quy trình thủ tục tiếp theo để số đối tượng trên được nhận chế độ theo đúng quy định.

Ngày 27/9/2018, Sở Nội vụ đã tổ chức đoàn công tác liên ngành làm việc với UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có liên quan.

Thực hiện ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội cựu TNXP huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn có liên quan thu thập thông tin, tổ chức kiểm tra, xác minh lại đối với 275 trường hợp nêu trên.

Đồng thời chỉ đạo Phòng Nội vụ hướng dẫn các xã xác lập lại hồ sơ TNXP bị sai thông tin. Kết quả chỉ xác lập được 244 hồ sơ (*số còn lại không thực hiện*

*xác lập*) và UBND huyện đã có Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 20/8/2020 đề nghị giải quyết chế độ đối với số hồ sơ xác lập này.

## **2. Đối với hồ sơ đề nghị mới**

Bên cạnh đề nghị giải quyết đối với các đối tượng TNXP xác lập lại hồ sơ; UBND huyện đã trình giải quyết chế độ cho 139 đối tượng TNXP đợt mới tại Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 20/8/2020. Tuy nhiên, sau đó Sở Nội vụ có Công văn số 2523/SNV-XDCQ&CTTN ngày 30/11/2020 về việc trả hồ sơ cho đối tượng TNXP đề nghị hưởng chế độ Thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Chính phủ.

Theo đó, tại văn bản trên Sở Nội vụ chuyển trả 54/139 hồ sơ của UBND huyện Ba Tơ đề nghị. Lý do: Hồ sơ không đúng đối tượng, có tẩy xóa, phiên hiệu TNXP khai không trùng khớp giữa mẫu khai và mẫu xác nhận hồ sơ của chính quyền, địa phương, khai thông tin còn thiếu...chưa đảm bảo đúng thủ tục hồ sơ theo quy định.

Thực hiện theo đúng yêu cầu trên, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ đã tiến hành rà soát và hoàn chỉnh trình lại Sở Nội vụ số hồ sơ nói trên tại Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 01/3/2021.

Tất cả số hồ sơ trên (*bao gồm hồ sơ xác lập lại: 244 và hồ sơ mới: 139*) đã được gửi về Sở Nội vụ thẩm định.

Trên đây là kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ kính báo cáo./.

### **Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – chi nhánh Ba Tơ;
- Phòng TC-KH, KT&HT, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT, Nội vụ;
- BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;
- Điện lực Ba Tơ;
- UBND các xã, thị trấn;
- C, PCVP huyện, CVTH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Giang Nam**